

*Kính thưa Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc,*

*Kính thưa quý vị đại biểu đại diện cho các cơ quan, tổ chức, các đơn vị đối tác và bạn bè thân thiết trong nước và quốc tế,*

*Kính thưa quý thầy/cô nguyên là Lãnh đạo Viện KHGDVN các thời kì,*

*Kính thưa các thế hệ cán bộ đã và đang công tác tại Viện KHGDVN,*

Trước tiên cho phép tôi thay mặt Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo và toàn thể cán bộ Viện KHGD Việt Nam, xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện, những lời chúc mừng và chung vui của quý vị đại biểu, khách quý và các thế hệ cán bộ Viện nhân dịp Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện KHGDVN (06/12/1961 – 06/12/2021).

Mặc dù trong bối cảnh và ảnh hưởng của dịch bệnh không thuận lợi để Viện có thể tổ chức buổi lễ với quy mô đông đủ như mong muốn, song sự quan tâm, những tình cảm quý báu của quý vị đại biểu, của các thế hệ cán bộ Viện cho sự kiện rất quan trọng của Viện ngày hôm nay thực sự là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với toàn thể cán bộ Viện KHGDVN.

Thay mặt cho Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ Viện KHGDVN, tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã luôn quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ Viện trong suốt thời gian qua; các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đối tác, các Sở Giáo dục và Đào tạo đã luôn quan tâm, phối hợp trong các hoạt động của Viện KHGDVN.

Lễ kỉ niệm này là một cột mốc quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển Viện, đánh dấu 60 năm chúng ta đã cùng nhau viết nên những trang sử thành tựu trong nghiên cứu khoa học, trong hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng chương trình và nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

Tại thời khắc thiêng liêng này, tôi xin được trân trọng tri ân các thế hệ lãnh đạo và cán bộ Viện kể từ những ngày đầu thành lập. Những kết quả đáng tự hào

mà chúng ta thấy ngày hôm nay sẽ khó có thể đạt được nếu không nhờ sự cống hiến, nỗ lực đóng góp của các thầy, cô đi trước.

*Kính thưa quý vị đại biểu,*

*Kính thưa quý thầy/cô và các thế hệ cán bộ Viện KHGDVN,*

Chủ đề của buổi lễ hôm nay là 60 năm truyền thống và đổi mới. Hai từ truyền thống và đổi mới tưởng như có đôi chút đối lập, nhưng đối với viện của chúng ta, chính truyền thống nhiệt huyết và tinh thần quyết tâm cao đã làm nền tảng cho sự ra đời của nhiều phát hiện mới, ý tưởng mới trong giáo dục.

Có những cuộc họp tôi từng dự kéo dài đến đêm khuya vì mọi người quyết tâm tìm ra ý tưởng và hướng đi cho một dự án mới, hay những lần tôi được biết cán bộ nghiên cứu của Viện vượt đường núi, đường biển hàng trăm cây số đến từng nhà hộ dân ở những vùng khó khăn để thu thập dữ liệu cho các cuộc khảo sát. Sự nỗ lực và cam kết đối với thành quả chung được tiếp nối xuyên suốt, là sợi dây gắn kết tất cả các thế hệ cán bộ Viện, làm nên sức mạnh, sức bền của Viện trên những chặng đường đã qua và cả phía trước.

Trong giây phút kết nối giữa hai chu kì 60 năm, tôi muốn chia sẻ một vài suy nghĩ về quá khứ và tương lai. Hoạch định hướng đi của Viện KHGDVN trong những thời kì tiếp theo luôn là một trong những ưu tiên của tập thể Lãnh đạo và cán bộ Viện.

Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thể đạt được tầm nhìn xa rộng về phía trước nếu không có những hiểu biết sâu sắc về những gì đã đi qua.

Bởi chỉ khi hiểu rõ lịch sử, chúng ta mới biết trân trọng nền móng của những thành tựu để lại cũng như xác định được vị thế hiện tại của Viện với nỗ lực và những ưu thế riêng để tự tin tiến bước tới tương lai.

Đó chính là cơ sở xây dựng Phóng sự *Chặng đường 60 năm truyền thống và đổi mới* mà chúng ta sẽ cùng xem trong ít phút nữa. Những chia sẻ hết sức chân thực, xúc động của các thầy, cô thế hệ trước sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về

các cột mốc lịch sử, trân quý và biết cách phát huy từ những thành quả ngày hôm nay.

Tương lai phía trước mà chúng ta đang đối mặt có thể sẽ rất khác những gì đã trải qua và ngày càng khó đoán định. Công tác nghiên cứu khoa học, phát triển chính sách, chiến lược và xây dựng chương trình sẽ càng có những yêu cầu mới, phức tạp và đòi hỏi cao hơn.

Để chinh phục những cột mốc tiếp theo và phát huy, nâng tầm những gì đã có, hơn bao giờ hết, chúng ta cần tối ưu hoá các nguồn nội lực sẵn có, đồng thời giữ tâm thế mở để sẵn sàng kết nối và học hỏi từ việc mở rộng mạng lưới hợp tác trong và ngoài nước.

Tôi tin tưởng rằng với sự đoàn kết và quyết tâm cao của tập thể cán bộ Viện KHGDVN, sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng sự phối hợp và hỗ trợ từ phía các đơn vị thuộc Bộ, các Sở, Ban, Ngành và các đối tác, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin chào đón phía trước một giai đoạn mới tràn đầy lạc quan, nhiệt huyết và cống hiến cho ngôi nhà chung của Viện.

Kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, các thầy/cô nguyên là Lãnh đạo Viện và các thế hệ cán bộ Viện KHGDVN luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn !